



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
18 สิงหาคม 2564



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b>	
<p><b>สถานการณ์ประจำวัน</b></p> <p>-สถานการณ์ในประเทศ 17 ส.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,128 ราย ผู้ป่วยสะสม 948,442 ราย รักษาหายเพิ่ม 20,791 ราย รักษาหายสะสม 730,437 ราย ยังรักษาอยู่ 210,032 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 239 ราย เสียชีวิตสะสม 7,973 ราย ฉีดวัคซีนสะสม 24,100,631 โดส <b>สถานการณ์ทั่วโลก</b> ผู้ติดเชื้อ 209,301,201 ราย เสียชีวิต 4,393,256 ราย รักษาหาย 187,604,861 ราย</p> <p><b>ประเด็นที่น่าสนใจ คือ สหรัฐฯ</b> ไฟเซอร์/ไบออนเทค ยื่นข้อมูลทางคลินิกให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขของสหรัฐฯ เพื่อขออนุมัติให้ฉีดวัคซีนโดส 3 สำหรับชาวสหรัฐฯ <b>นิวซีแลนด์</b> พบผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายแรกตั้งแต่ ก.พ. <b>ตุรกี</b> พบฉีดซิโนแวค 3 เข็ม ป้องกันโควิดดีกว่าซิโนแวค 2 เข็ม+ไฟเซอร์ <b>ญี่ปุ่น</b> เตรียมขยายภาวะฉุกเฉินเพิ่มอีก 7 จังหวัด</p>	
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1.ส่งซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่ม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา</p> <p>-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการส่งซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่มว่า ตั้งแต่องค์การอนามัยโลกอนุมัติให้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบบไขว้ได้ ประเทศไทยได้เริ่มฉีดวัคซีนแบบไขว้และเก็บข้อมูลพบว่า ถ้าฉีดซิโนแวค 2 เข็ม จะมีภูมิต่ำกว่าการฉีดแอสตราเซนเนกา 2 เข็ม แต่ถ้าฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 1 ไขว้ด้วยแอสตราเซนเนกา เข็มที่ 2 จะทำให้ภูมิขึ้นสูงกว่าการฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ถึง 4 เท่า และป้องกันไวรัสสายพันธุ์เดลตาได้ด้วย จึงเป็นเหตุผลที่ประเทศไทยจะฉีดวัคซีนแบบไขว้ในระหว่างรอวัคซีน mRNA ที่จะมาในช่วงปลายเดือน ก.ย. หรือต้นเดือน ต.ค.นี้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (topnews, thestandard, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง Thaipbs, TNN, NBT)</p> <p>-นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ระบุถึง การจัดส่งวัคซีนซิโนแวคเพิ่มเติม 12 ล้านโดส เพื่อนำมาใช้ในสูตรที่จะกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันในเวลาทีรวดเร็ว โดยฉีดซิโนแวคมาเป็นเข็มแรก ตามด้วยแอสตราเซนเนกา เป็นเข็มที่ 2 ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงมากและไม่ต้องรอเว้นระยะห่าง 3 เดือนเหมือนการฉีดแอสตราเซนเนกา 2 เข็ม ทำให้ลดข้อจำกัดเรื่องแอสตราเซนเนกาที่ได้รับการส่งมอบไม่มาก</p> <p>-นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการศึกษาข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดซิโนแวค 2 เข็ม 2,154 ราย เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ติดเชื้อและไม่ได้ฉีดวัคซีนมาก่อน 598 ราย พบมีการป้องกันการเกิดอาการรุนแรงและเสียชีวิตถึง 98% ป้องกันการติดเชื้อได้ 72% สรุปว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์จากอังกฤษมาเป็นเดลตา ประสิทธิภาพการป้องกันเจ็บป่วยรุนแรงของวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ยังคงเดิม และทั้งซิโนแวค 2 เข็ม หรือแอสตราเซนเนกา 1 หรือ 2 เข็ม มีประสิทธิภาพช่วยลดการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้</p> <p><b>2.การบริหารจัดการวัคซีนและเวชภัณฑ์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผจก.)</p> <p>-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประชุม ครม.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดย สธ.ขออนุมัติงบประมาณจ่ายมัดจำวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส ซึ่งคาดการณ์ว่าจะส่งมาไทยช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนก.ย. พร้อมกับเสนอซื้อวัคซีนไฟเซอร์อีก 10 ล้านโดส และเสนอกรม.เห็นชอบการช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขจากต่างประเทศ โดยมีการแลกวัคซีนแอสตราเซนเนกากับรัฐบาลภูฏานราว 150,000 โดส รับบริจาคยา monoclonal antibody จากสธ.เยอรมัน 1-2 พันชุด ซึ่งช่วยลดผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตได้ 50-70% และผ่านการขึ้นทะเบียนกับ อย. แล้ว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, สยามกีฬา, ข่าวหุ้น) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, mthai)</p> <p>-กรม.เห็นชอบโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เพิ่มเติม 20,001,150 โดส (Pfizer) วงเงิน 9,372.7645 ล้านบาท</p>	

บาท ระยะเวลาดำเนินการ ส.ค.-ธ.ค. และรับทราบการสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มเติมอีก 10 ล้านโดส พร้อมมอบให้กรมควบคุมโรคลงนามกับผู้แทนบ.ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จก. และไบออนเทค รวมจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ 30 ล้านโดส เริ่มทยอยส่งไตรมาส 4/2564 ยืนยันจะระดมฉีดวัคซีน 100 ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้ ตั้งเป้าฉีดเดือนละ 15 ล้านโดส โดยจัดซื้อไฟเซอร์เพิ่มเติม 10 ล้านโดส และซิโนแวค 12 ล้านโดส ขณะนี้ฉีดไปแล้ว 24 ล้านโดส

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, สวท.)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หรือกลุ่ม 608 ขอให้ไปฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงและเสียชีวิต สัปดาห์นี้ กรมฯ ได้จัดสรรวัคซีนไฟเซอร์สำหรับกลุ่ม 608 จำนวน 645,000 โดส ใน 13 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ล่าสุด สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ยืนยันว่าจะบริจาควัคซีนไฟเซอร์อีก 1 ล้านโดส จะเร่งนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อวางแผนการจัดสรรล่วงหน้า

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์

-นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน แถลงกรณีมีข้อมูลการฉีดเข็ม 3 ในประชาชนกลุ่มอื่น ว่า มีความคลาดเคลื่อนของระบบในการดึงข้อมูล ได้ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลเมื่อวันที่ 15 ส.ค. ย้ำว่า วัคซีนเข็ม 3 มีนโยบายฉีดเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรปฏิบัติงานด้านหน้า หากพบความผิดปกติ แจ้งให้สธ.ตรวจสอบได้ โดยกรมควบคุมโรคมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามนโยบาย หากมีความผิดปกติจังหวัดต้องตรวจสอบ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด, สยามรัฐ, ch7, thansettakij, topnews, tnnthailand

-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์เฟซบุ๊กว่า คนสูงอายุและคนมีโรคประจำตัว 7 โรคยังได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 น้อยเกินไป รัฐควรส่งเจ้าหน้าที่ไปฉีดคนสูงอายุ คนป่วยติดเตียงที่บ้านมากขึ้น เพราะคนสูงอายุไม่สะดวกที่จะออกมาฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ข่าวสด

-รพ.สนามธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความว่า จนถึงวันนี้ยังไม่มีข่าวการส่งมอบ Astra ของเดือน ส.ค. รวมถึงการจัดส่งวัคซีนจากกรมควบคุมโรคมาให้หน่วยฉีด มีแต่ข่าวขยายหน่วยฉีดไปรพ.สต. และศบค. มีมติให้สั่งซื้อซิโนแวคเพิ่มอีก 12 ล้านโดส ซึ่งไม่ตรงกับที่แจ้งผู้ที่จองคิวฉีดไว้ว่าจะได้รับวัคซีน Astra ซึ่งเป็นวัคซีนหลักของประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ผจก., sanook)

-สภา ม.ธรรมศาสตร์ มีมติให้ประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้ายา วัคซีน และเวชภัณฑ์ เพื่อรับมือกับการระบาดเหมือนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนำเข้าวัคซีนที่ไม่เข้ากับหน่วยงานอื่นและเป็นรุ่นที่ 2 เพื่อฉีดกระตุ้นให้ประชาชนในรูปแบบวัคซีนทางเลือก โดยสนใจโปรตีนซับยูนิตของโนวาแวกซ์ และ m-RNA รุ่นที่ 2 ของโมเดอร์นา แต่ยังคงหาผู้ร่วมสนับสนุน โดยเปิดกว้างทั้งเครือข่าย UHOSNET ราชวิทยาลัยสมาคม รวมถึงกลุ่มเครือข่ายรพ.เอกชน คาดว่าจะนำเข้าได้ในปี 2565

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ขอเข้าหารือกับนายกฯ ให้ช่วยแก้ไขปัญหา 1.ขอให้รัฐบาลอนุญาตให้เอกชนเป็นผู้ติดต่อนำเข้าวัคซีนได้ไม่ต้องผ่านหน่วยงานรัฐ แต่ให้อยู่ในเกณฑ์ทั้งมาตรฐานและราคาที่เหมาะสม โดยรัฐบาลเป็นผู้ออกไปคำสั่งซื้อและออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด และขอให้อย.เร่งอนุมัติวัคซีนยี่ห้ออื่นๆ โดยใช้เกณฑ์ได้รับการรับรองจาก WHO ไม่ต้องรอให้บริษัทยื่นเอกสาร ให้มีแอปฯ จองวัคซีนแอปฯเดียว และต้องไม่ยกเลิกหรือเลื่อนนัดหมายอีก รวมทั้งเร่งจัดหาวัคซีนให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และเข็ม 3 สำหรับบุคคลทั่วไป 2.ขอให้สนับสนุนให้เอกชนดำเนินการผลิตและจัดหาพาวิพราเวียร์ รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอเพื่อลดอาการรุนแรงและเสียชีวิต 3.สนับสนุนค่าใช้จ่ายชุดตรวจหาเชื้อ ATK ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ รวมทั้งการบริหารกำจัดขยะอันตรายให้มีประสิทธิภาพ 4.ขอให้จัดการสถานที่กักตัวและคัดแยกผู้ป่วย เช่น ปรับลดเกณฑ์ Hospitel และเพิ่ม Hotel Isolation รองรับกลุ่มสีเขียว 5.แนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ยกเว้นภาษีเอสเอ็มอี ขยายลดภาษีที่ดิน 90% อีก 1 ปี ลดหย่อนภาษี 2 เท่า สำหรับเอกชนที่มีค่าใช้จ่ายซื้อชุดตรวจ ATK

### 3. วัคซีนไฟเซอร์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, one31)

-จากกรณีมีการแชร์เอกสารรายชื่อผู้ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ ของรพ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 144 ราย พบว่ามีคนที่ไม่ได้เป็นบุคลากรด้านหน้าได้สิทธิ์ฉีดวัคซีน สสจ.นครราชสีมาได้ตั้งกรรมการสอบแล้ว พบมีการนำวัคซีนไฟเซอร์ฉีดให้บุคคลโดยผิดเงื่อนไข 3 ราย ได้แก่ 1.ภรรยา ผอ.รพ.เฉลิมพระเกียรติ 2.สามีหัวหน้ากลุ่มเภสัชกรรมและคุ้มครอง

ผู้บริโภค รพ.เฉลิมพระเกียรติ เปิดร้านขายยา และ 3.คนงานในร้านขายยาของเภสัชกรดังกล่าว เบื้องต้น ผู้ถูกสอบสวนชี้แจงว่า เข้าใจว่าเป็นบุคลากรด้านหน้าเช่นกัน ลักษณะงานใกล้ชิดเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ จะรวบรวมหลักฐานข้อเท็จจริงทั้งหมดส่งให้พ.สสจ.พิจารณาและวินิจฉัยต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์(สยามรัฐ, one31)

-จากกรณีพญ. ของรพ.นบพิตา จ.นครศรีธรรมราช นำญาติที่ไม่ใช่บุคลากรด้านหน้ามาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ต่อมา นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช ยอมรับว่าเป็นความจริง โดยได้ฉีดให้พี่สาว ส่วนแม้อย่างไม่ได้ฉีด เนื่องจากผอ.รพ.นบพิตาสั่งห้ามฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้บุคคลภายนอกเด็ดขาด ทำให้พญ.ได้ยื่นใบลาออกนั้น

ล่าสุด พ.ญ.กฤตยาณี แพทย์ประจำ รพ.นบพิตา จ.นครศรีธรรมราช ได้ขอโทษประชาชนที่คิदनน้อย ตอนนี้มีประชาชนจำนวนมากโทรศัพท์มาให้กำลังใจ รวมทั้งในโลกโซเชียล ทำให้ตนตัดสินใจไม่ลาออก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.สยามรัฐ

-ผอ.รพ.พิจิตร นำเจ้าหน้าที่แจ้งความเอาผิดผู้ใช้หวัดเตอร์รับงานนวดพิจิตร อ้างได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3 จากหน่วยบริการฉีดวัคซีน รพ.พิจิตร ทำให้โรงพยาบาลได้รับความเสียหาย ยืนยันรอบแรกมีบุคลากรการแพทย์ได้ฉีดแค่ 47 คน ไม่มีคนนอก

#### 4.การจัดการ ATK

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, มติชน, one31

-นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า วันที่ 16 ส.ค. อภ.ได้ลงนามสัญญาและส่งมอบ ATK 8.5 ล้านชุด โดยตรวจสอบรายละเอียดแล้วเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของบ. ออสแลนด์ แคปปิตอล จก. โดยผู้แทนจำหน่ายคือ บ. เวิลด์ เมดิคอล อัลโลแอนซ์ (ประเทศไทย) ที่ชนะการเสนอราคา มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่อย.กำหนด และมีหนังสือยืนยันคุณภาพมาอีกครั้งแล้ว กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของอภ.เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดของสปสช.และรพ.ราชวิถี

ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อภ. กล่าวว่า อภ.มีคณะกรรมการตรวจรับสินค้าตาม TOR ตรวจสอบใบตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (COA) หรือเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณภาพเป็นไปตาม TOR ของผู้สั่งซื้อ จากนั้นจะทำการสุ่มตัวอย่างไปตรวจทดสอบคุณภาพที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน ขณะเดียวกันจะทำการสุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บเป็นตัวอย่างอ้างอิงในการตรวจวิเคราะห์หากพบปัญหาในการทำงาน (Retained Sample) ควบคู่กันไปด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ch7, one31)

-ชมรมแพทย์ชนบท ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 3 จัดตั้ง 60 ทีม ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการกว่า 1,000 คน พร้อมตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ATK ของเล่อผู้ที่ได้รับการประมุขว่ามีคุณภาพตามที่กล่าวอ้างหรือไม่

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ประชาชาติ, newtv, acnews)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณี สธ.ให้ซื้อชุดตรวจ ATK สำหรับบุคลากรการแพทย์ งบประมาณราว 180 ล้านบาท ว่า เป็นแผนงานที่ขอจากรัฐบาลนานแล้ว เนื่องจากกรมควบคุมโรคมีข้อกำหนดให้เพิ่มการคัดกรองในสถานประกอบการต่างๆ จึงมีนโยบายให้ตรวจด้วย ATK ในกลุ่มเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยนำร่องทดลอง 4-5 สัปดาห์ ทั้งในส่วนของรัฐ.ในสังกัด สธ. และโรงเรียนแพทย์

ด้าน นพ.กรกฤษ ลิ้มสมมติ ผอ.กบรส. ระบุ จากการหารือกันเบื้องต้น ไม่ได้กำหนดยี่ห้อ แต่ให้เป็น ATK ที่ผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนกับ อย.ของไทยแล้ว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์

-แฟนเพจ@เส้นด้าย – Zendai ระบุ ได้เดินทางไปยังชุมชนเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในเขตวังทองกลาง เพื่อตรวจหาเชื้อโควิดให้กับคนในชุมชนซึ่งมีความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก ไม่มีเงินซื้อชุดตรวจ ATK เนื่องจากตงงาน ซึ่งเกิดจากมาตรการของภาครัฐที่ออกมาแล้วไม่มีการเยียวยาที่ชัดเจนและดีพอ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด

-หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์รามธิบดี ย้ำคุณภาพชุดตรวจโควิด19 ATK ที่อย.รับรอง 91 รายการ ผ่านการทดลองจาก 3 Lab ขอให้ประชาชนมั่นใจได้คุณภาพใกล้เคียงกัน

#### 5.การจำหน่ายชุดตรวจโควิด ATK ผิดกฎหมาย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ thejournalistclub

-นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ก.พาณิชย์ พบผู้ค้ายาฟ้าทะลายโจร และชุดตรวจ ATK ค้ากำไรเกินควรเพิ่มอีก 10 ราย แบ่งเป็น ผู้ค้ายาฟ้าทะลายโจร 9 ราย เป็นการขายผ่าน Shopee 2 ราย และ Lazada 7 ราย โดยขายสูงกว่าราคาปกติ 300-500% ส่วน ATK 1 ราย เป็นร้านขายยาย่านบางใหญ่ จ.นนทบุรี ขายชุดละ 380 บาท จากราคาที่ผู้นำเข้าแจ้งกรมการค้าภายในชุดละ 300 บาท หากประชาชนพบกรณีที่เข้าข่ายค้ากำไรเกินควร แจ้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, newtv, one31)

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีพิพาทขายน้ำแร่แถมชุดตรวจ ATK ว่า ตามกฎหมายของ ออย. และพ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ จะถือว่าการจำหน่าย จ่าย แจก เท่ากับเป็นการขายทั้งหมด ในส่วนของ ATK ออย.อนุญาตให้ขายในร้านขายยา คลินิก สถานพยาบาลเท่านั้น และการโฆษณาต้องขออนุญาตจาก ออย. กรณีพิพาท 1.เป็นการขายโดยบุคคลที่ไม่อนุญาตให้ขาย 2.โฆษณาโดยไม่ได้ขออนุญาต และ 3.ผลิตภัณฑ์ที่นำมาขายยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ ออย. ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย จะส่งหนังสือเตือนและให้เข้ามาพูดคุยกัน ซึ่งจะต้องดูว่าเจตนาหรือไม่

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, pptvhd)

-ตำรวจสืบสวนนครบาล 5 จับกุม น.ส.อติชา พันขุนทด และนายปวัน เกิดแก้ว ผู้ต้องหาสวมใบอนุญาตบริษัทอื่นขายชุดตรวจ ATK พร้อมของกลาง 2,000 ชิ้น โดยโพสต์ขายผ่านเฟซบุ๊กและใช้ภาพจากเว็บไซต์ของ ออย. ที่ระบุถึงผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจแล้ว ซึ่งเป็นภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น ทำให้ได้รับความเสียหายไปด้วย

**6.ศบค.ตั้ง "เสรี-เกษมสันต์" นั่งก.บริหาร วางกลยุทธ์สื่อสารในภาวะวิกฤต**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ tnnthailand

-ที่ประชุม ศบค. เห็นชอบตั้งศูนย์บริหารสื่อสารในภาวะวิกฤต โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นเลขานุการ และยังมี นายเสรี วงษ์มณฑา และนายเกษมสันต์ วิรุฎ เป็นบรรณาธิการบริหาร เพื่อวางกลยุทธ์สื่อสาร โดยให้ทุกฝ่ายเร่งสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ ทั้งเรื่องวัคซีน ยาและเวชภัณฑ์ ยาสมุนไพร และต้องแก้ Fake News ให้ทันทันที

**7.ร้านนวด-สปา ฟ้องแพ่งเอาผิดรัฐ เรียกค่าเสียหาย 200 ล้าน**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก.)

- ส.ส.พรรคก้าวไกล สมาคมจรรยาเพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทย ตัวแทนกลุ่มธุรกิจร้านนวด-สปา และทีมทนายความ ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านนวดและสปาในกทม.และจังหวัดในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม ยื่นฟ้องรัฐบาลเรียกร้องค่าเสียหาย 200 ล้านบาท จากการถูกสั่งปิดสถานประกอบการร้านนวดตามคำสั่งของรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการโควิด ทั้งนี้ ศาลรับคำร้องขอดำเนินคดีแบบกลุ่มและให้นัดไต่สวนวันที่ 21 ก.ย. เวลา 09.00 น.

**8.ได้รับวัคซีนพร้อมกัน 2 เข็ม**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, one31)

-ที่ จ.บุรีรัมย์ ลูกชาย พาพ่อ แม่ และอา ไปฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แต่แม่ซึ่งฉีดวัคซีนไปแล้ว ถูกเจ้าหน้าที่อีกคนเรียกไปฉีดวัคซีนซ้ำ หลังดูอาการจนถึงวันที่ 17 ส.ค. พบว่าแม่ยังแข็งแรงดี โดยมีแพทย์มาสอบถามอาการเป็นระยะ

**9.ผลกระทบหลังฉีดวัคซีน**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด

-ลูกสาวข้องใจ พ่อนอนไม่ได้สติที่พ.ชลบุรี หลังฉีดซิโนฟาร์ม แต่แพทย์ระบุว่าไม่ได้ฉีด ทำให้ทั้งครอบครัวไม่กล้าฉีดวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นพ.ชาญชัย บุญอยู่ ผอ.รพ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา กล่าวถึงกรณี นางบุญเลิศ ดีสวน อายุ 65 ปี ฉีดวัคซีนซิโนแวคที่รพ.เมื่อ 11 ส.ค. ต่อมาชักเกร็ง เสียชีวิต 15 ส.ค. ว่า ขณะนี้รอผลการชันสูตรการเสียชีวิตที่แน่ชัด แต่เนื่องจากผู้เสียชีวิตเพิ่งเข้ารับการบริการทางการแพทย์ จึงอยู่ในความคุ้มครองของสปสข. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

**10.ฟ้าทะลายโจรผิดกฎหมาย**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, สวท., ผจก., kapook, amarintv, mcot, thaipost, springnew, nation, bangkokbiznews, prachachat, tnnthailand, pptvhd36, ch7, thebangkokinsight, thaipbs, thailandplus)

-อย. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรผิดกฎหมายหลอกขายให้ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพิ่มอีก 11 รายการ เตือนประชาชนระมัดระวังในการซื้อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรมาใช้ อย.ได้รวบรวมรายชื่อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรผิดกฎหมายไว้ที่ [www.fda.moph.go.th](http://www.fda.moph.go.th) หัวข้อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ หรือ Oryor Smart Application หากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย แจ้งได้ที่ สายด่วน อย. 1556

### 11.รู้ผลติดโควิด อาละวาดทำร้ายตัวเอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองจันทบุรี นำกำลังเข้าตรวจสอบและระงับเหตุผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เกิดอาการคลุ้มคลั่งทำร้ายตัวเอง บริเวณสวนหย่อม รพ.พระปกเกล้า ก่อนส่งให้ทีมแพทย์ พยาบาล นำตัวขึ้นรถฉุกเฉินกลับไปรักษาอาการ

### 12.แก้พ.ร.บ.โรคติดต่อคุ้มครองด่านหน้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, บ้านเมือง)

-ที่ประชุม ครม.เห็นชอบในหลักการร่างพ.ร.บ.โรคติดต่อ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 กำหนดให้มีมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพในการป้องกัน ระงับ ควบคุม หรือขจัดโรคติดต่อที่มีการระบาดในกรณีปกติ และในกรณีที่มีความรุนแรงให้ยุติหรือบรรเทาลงโดยเร็ว โดยเพิ่มหมวดเกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เพื่อแยกการจัดการโรคติดต่อในสถานการณ์ปกติ ออกจากโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงที่มีลักษณะของการเป็นโรคอุบัติใหม่ หรือโรคติดต่ออุบัติซ้ำ ที่อาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ เพื่อให้สาระของกฎหมายมีความสอดคล้องกับการดำเนินการด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินโรคระบาดมากยิ่งขึ้น และต่อไปจะได้ไม่ต้องประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาปรับปรุงในรายละเอียด โดยหามาตรการคุ้มครองบุคลากรทางสาธารณสุขด่านหน้าและอาสาสมัครที่ทำงานตามปกติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, topnews)

-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รายงาน ครม. เรื่องร่างพ.ร.บ.โรคติดต่อ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ว่า เป็นเพียงการอนุมัติในหลักการ ซึ่งร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวจะใช้ช่วงที่ประเทศมีโรคระบาดหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เหมือนพ.ร.บ.ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โดยหากเกิดสถานการณ์เช่นนี้ขึ้น จะนำมาใช้แทนพ.ร.ก.ที่เป็นเรื่องความมั่นคง นอกจากนี้ ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวให้อำนาจผู้ว่าฯ รมว.สธ. และนายกฯ มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการแก้ไขสถานการณ์ โดยไม่ต้องตั้ง ศบค. ส่วนเรื่องการนิรโทษกรรมบุคลากรทางการแพทย์ ยังไม่ได้ข้อยุติว่าจะนำมาใส่ในร่าง พ.ร.บ.นี้ด้วยหรือไม่ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปดูรายละเอียด

### 13.รายงานการระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์

-ศบค. รายงาน 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ 1.กทม. 4,397 ราย 2.สมุทรสาคร 1,843 ราย 3.สมุทรปราการ 1,200 ราย 4.ชลบุรี 1,182 ราย 5.นนทบุรี 983 ราย 6.พระนครศรีอยุธยา 454 ราย 7.ฉะเชิงเทรา 403 ราย 8.สระบุรี 398 ราย 9.ราชบุรี 398 ราย และ 10.ศรีสะเกษ 397 ราย สำหรับจังหวัดที่ไม่มีรายงานติดเชื้อวันนี้ คือแม่ฮ่องสอน ส่วนจังหวัดที่มีการติดเชื้อเพียงหลักหน่วย ได้แก่ กระบี่ 2 ราย และพังงา 4 ราย **รพ.หนองบุญมาก** พบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ 3 ราย ประวัติสัมผัสผู้ป่วยปกติใหม่ไลน์ พยาบาลติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ และพนักงานเปล ติดเชื้อจากภรรยาซึ่งเป็นลูกจ้างโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ซีพีเอฟ ต.ท่าเยี่ยม อ.โคกชัย มีกลุ่มเสี่ยง 60 ราย **เลย** ปลัดอำเภอวังสะพุง แจ้งดำเนินคดีชาวบ้านน้ำ 6 ราย ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และหลบหนีการกักตัวไปขายลอตเตอรี่

### มาตรการอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์

-มีการรายงานผลการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ให้กรม.รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการผ่อนคลายมาตรการในพื้นที่สีแดงเข้ม โดยยังคงมาตรการเดิม แต่ในส่วนของศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ให้เปิดสถาบันการเงิน/ธนาคารได้ ไม่เกิน 20.00 น. ก่อนออกเป็นข้อกำหนดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 ส.ค. สำหรับร้านเครื่องมือสื่อสารต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งร้านขายของชำปาดะ ในศูนย์การค้า-ห้างสรรพสินค้า ยังคงให้ปิดเช่นเดิม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวหุ้น, newtv, nationtv, kapook, amarintv.)



-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ ให้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมรายการอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ Real Time RT-PCR เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการด้านเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ และภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์(สำนักข่าวไทย, สวท, thebangkokinsight, thaiPBS)

-กรมอนามัย กล่าวว่า ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย มีคำแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคโควิด 19 ในจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทั้งนี้ การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโควิด19 ของกลุ่มเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ยังคงต้องยึดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผจก., thansettakij, springnews

-กรมควบคุมโรค ร่วมกับกลุ่ม ปตท. และรพ.ปิยะเวท เปิดโครงการลมหายใจเดียวกัน จัดทีมบริการตรวจคัดกรองโควิด 19 เบ็ดเสร็จที่จุดเดียว ณ อาคาร EnCo Terminal กทม. (ศูนย์ลูกเรือการบินไทยเดิม) ด้วยรถตรวจชีวโมเลกุลพระราชทาน 5 คัน ตรวจหาเชื้อแบบ ATK และ RT-PCR ตั้งเป้าตรวจคัดกรองประชาชนที่มีความเสี่ยงวันละ 1,000 คนฟรี ประชาชนถ่วงคิวได้ผ่านแอปฯ QueQ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ, ผู้จัดการ, mcot, กรมประชาสัมพันธ์

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถ่ายทอดองค์ความรู้การตรวจโควิด-19 ด้วยชุดทดสอบ ATK ให้แก่ อสม.ในพื้นที่พิษณุโลก ประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม ฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทดสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจในการใช้ชุดทดสอบ เพื่อให้สามารถแนะนำประชาชนในชุมชนของตนเอง รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจด้วยตนเองที่ถูกต้อง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ topnews

-พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษก สตช. กล่าวว่า เตือนการ WFH ช่วงโควิด 19 ให้ระวังภัยออนไลน์ 6 ประเภท 1.การระรานทางไซเบอร์ (Cyber Bully) 2.การถูกเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ 3.การฉ้อโกงออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ 4.หลอกรักออนไลน์ (Romance Scam) 5.แก๊งแอปฯ เงินกู้ และ 6.ข่าวปลอม (Fake News) หากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าว แจ้งได้ที่สายด่วน 191 และสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ผู้จัดการ, เว็บไซต์ ผจก.

-นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า โครงการ “Smart Field Hospital” และ “Smart Home and คอมมูนิตี้ ไอโซเลชัน Model” เกิดจากการผนึกกำลังของแพทย์สภา, กสทช. และ 85 พันธมิตรองค์กรดิจิทัล ขยายผลโมเดลนำเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมศักยภาพพรพ.สนาม เป็นต้นแบบพรพ.สนามดิจิทัล เริ่มติดตั้งในพรพ.สนาม 3 แห่ง ได้แก่ พรพ.สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พรพ.สนามกองทัพอากาศ ดอนเมือง และ พรพ.สนามธรรมศาสตร์ พร้อมขยายผลคู่มือแนวปฏิบัติพรพ.สนามดิจิทัลสู่พรพ.สนามทั่วประเทศ พร้อมต่อยอด “Smart Home and คอมมูนิตี้ ไอโซเลชัน” เพื่อรับมือการแพร่ระบาดที่รุนแรงต่อเนื่อง และนำประเทศไทยก้าวพ้นวิกฤตโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, nationtv, one31)

-นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เปิดใจว่า แม้ว่าจะมีเรื่องของการลาออก แต่ยังคงอีกเป็นเดือน ซึ่งภายในสิ้นปีงบประมาณนี้จะต้องมีแผนเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้สถานการณ์ของจังหวัดดีขึ้น